



**Quá trình hình thành và phát triển
về tổ chức của Ban Tư tưởng-Văn
hóa Trung ương**

Quá trình hình thành và phát triển về tổ chức của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương

(TCTG)- Trích từ cuốn " 70 năm công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng - Truyền thống vẻ vang, trách nhiệm to lớn"

I. Thời kỳ từ năm 1930 đến năm 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930.

Tên của cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng được gọi là: *Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền; Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương.*

- Đề cương tuyên truyền "Ngày Quốc tế Đỏ - mừng một tháng tám" có ghi "*Ban Cổ động và Tuyên truyền* của Đảng Cộng sản ấn hành" - 1930.

- Tài liệu "Thông báo cho các xứ ủy" 1930 cũng nêu: các xứ ủy phải có "Ban tuyên truyền".

- Án Nghị quyết của Trung ương toàn thể Hội nghị lần thứ hai tháng 3-1931 có hẳn một Nghị quyết riêng về "Vấn đề cổ động tuyên truyền". Nghị quyết nêu rõ:

Sự quan trọng, những ưu, khuyết điểm; việc tổ chức và nhiệm vụ cốt yếu trong sự cổ động tuyên truyền, nên *Tổ chức Bộ Cổ động và Tuyên truyền.*

Từ tháng 3-1931 cho đến tháng 8-1945 Đảng có nhiều lần nói về tuyên

truyền cổ động. Đến Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp ngày 14, 15-8-1945 nêu 12 việc trong đó việc thứ 10 ghi "*Chỉnh đốn Bộ Tuyên truyền Trung ương, các xứ và các khu giải phóng...*".

Như vậy là từ năm 1930 đến tháng 8-1945, cơ quan tham mưu của Trung ương về công tác tư tưởng - văn hoá gọi là *Ban Cổ động tuyên truyền* hay *bộ Cổ động và Tuyên truyền* do Trung ương phân công các đồng chí lãnh đạo Trung ương phụ trách. Các Nghị quyết cũng không nêu rõ tên các đồng chí phụ trách cơ quan.

2. Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975

Đây là thời kỳ có rất nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu của Trung ương về công tác tư tưởng văn hoá, khoa giáo. Chúng tôi xin nêu các Quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

a) Giai đoạn từ 1945 đến 1955, 1956

Ngày 5-12-1948, Thường vụ Trung ương ra Quyết định số 50 về *Tổ chức lại các Bộ, các ban giúp việc Trung ương*. Nghị quyết nêu rõ: "Chi bộ tổ chức mới gọi là bộ, các ban kinh tế - tài chính, tuyên huấn, kiểm tra sẽ chỉ gọi là ban".

- Ngày 14-9-1950, Trung ương có Quyết định số 55 QĐ/TW về *Tổ chức ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng*. Nội dung Nghị quyết như sau:

Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng.

+ Nhiệm vụ: Ban Tuyên truyền Trung ương có nhiệm vụ giúp Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền trong Đảng và ngoài Đảng ở các bộ phận:

* Nha thông tin

* Hội văn nghệ

* Hội Mác

* Báo chí (Sự thật, Cứu quốc...)

* Tuyên truyền bộ đội.

* Tuyên truyền mặt trận và các đoàn thể chúng.

Các bộ phận nói trên có nhiệm vụ thi hành công tác tuyên truyền theo đường lối và kế hoạch chung qua Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng.

+ Thành phần: Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng do đồng chí Thận (tức đồng chí Trường Chinh) phụ trách và các đồng chí:

* Tổ Hữu: Trưởng ban

* Trần Văn Giàu: Phó Trưởng ban

* Lê Quang Đạo

* Xuân Thủy

* Lê Liêm

Ban Giáo dục Trung ương Đảng

+ Ban Giáo dục Trung ương Đảng có nhiệm vụ giúp Trung ương lãnh đạo công tác giáo dục trong và ngoài Đảng trong các bộ phận:

* Trường Đảng, bộ phận hướng dẫn học tập trong Đảng, bộ phận biên tập xuất bản của Đảng.

* Các bộ phận huấn luyện của mặt trận và các đoàn thể quần chúng.

* Các bộ phận huấn luyện chính trị trong bộ đội.

* Bộ quốc gia giáo dục.

+ Ban Giáo dục Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng phụ trách và gồm các đồng chí:

* Hà Huy Giáp: Trưởng ban

* Nguyễn Khánh Toàn: Phó trưởng ban

* Trần Huy Liệu

* Đào Duy Kỳ

* Hoàng Hữu Nhân

* Nguyễn Hữu Đang

* Hoài Thanh

và một số cán bộ phụ trách huấn luyện cán bộ trong bộ đội (do đồng chí Nguyễn Chí Thanh giới thiệu).

- Ngày 16-4-1951, Trung ương có Quyết định số 09- QĐ/TW về *Thành lập các ban và tiểu ban giúp việc.*

Ban Tuyên huấn gồm các đồng chí Trường Chinh (Trưởng ban), Phạm Tô (tức đồng chí Phạm Văn Đồng), Tố Hữu, Trần Quang Huy, Hoàng Tùng, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Nguyễn Chương, Nguyễn Khánh Toàn, Minh Tranh.

- Ngày 29-6-1951, Trung ương có quyết định số 23 QĐ/TW với nội dung:

+ Thành lập bốn tiểu ban trong Ban Tuyên huấn gồm:

* Tiểu ban huấn học

* Tiểu ban biên tập

* Tiểu ban văn nghệ

* Tiểu ban giáo dục

- Ngày 22-11-1954 Trung ương có Nghị quyết số 51 NQ/TW về *Kiến toàn Ban Tuyên huấn Trung ương:*

Trưởng ban: đồng chí Trường Chinh

Phó trưởng ban: đồng chí Tố Hữu và các đồng chí Nguyễn Chương, Nguyễn Huy, Trần Tổng.

- Ngày 3-11-1955 Trung ương có Quyết định 28 QĐ/TW.

Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Tuyên huấn Trung

ương.

+ *Về nhiệm vụ quyền hạn:* ghi ba nhiệm chung và sáu nhiệm vụ cụ thể.

Quyền hạn: ghi hai quyền.

+ *Về tổ chức:*

"Ban Tuyên huấn Trung ương tổ chức và làm theo chế độ thủ trưởng, không theo chế độ uỷ viên".

Ban gồm có:

Trưởng ban: đồng chí Tô Hữu phụ trách chung công tác tuyên huấn và phụ trách riêng về công tác văn hoá và công tác tổ chức.

* Phó trưởng ban: đồng chí Nguyễn Kinh phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, đài và Thông tấn xã thay đồng chí Tô Hữu khi đi vắng.

* Phó trưởng ban: đồng chí Nguyễn Huy, phụ trách công tác xuất bản và Nhà xuất bản Sự thật.

* Phó trưởng ban: đồng chí Nguyễn Chương, phụ trách công tác giáo dục cán bộ và giúp về giáo vụ của trường Đảng (chương trình, tài liệu, phương pháp giáo dục).

Ban Tuyên huấn Trung ương có các vụ và các phòng giúp việc

- Ngày 22-1-1956. Quyết định số 001-NQ/TW của Ban Bí thư

Nghị quyết về sửa đổi một vài điểm trong Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền

hạn và tổ chức của Ban Tuyên huấn Trung ương

Nội dung Nghị quyết: Tiếp tục Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 3-12-1955, xét đề nghị của Ban Tuyên huấn và Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương quyết định sửa đổi mấy điểm về tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương.

Như vậy là, từ năm 1951 đến năm 1956, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng một cách toàn diện các mặt: tuyên truyền, giáo dục, văn hoá văn nghệ, báo chí, xuất bản.

b) Giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1975

Đặc điểm nổi bật về tổ chức bộ máy Ban Tuyên huấn Trung ương trong giai đoạn này là việc tách ra nhập vào giữa Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.

Theo Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 16-4-1951 về thành lập các Ban của Trung ương, trong đó có Ban Tuyên huấn Trung ương do đồng chí Trường Chinh làm Trưởng ban và các Quyết định sau đến 1956 Ban Tuyên huấn là cơ quan tham mưu duy nhất của Trung ương bao gồm các lĩnh vực công tác tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, khoa học giáo dục, văn hoá văn nghệ.

Năm 1957 là năm Trung ương có ba quyết định quan trọng:

- Quyết định số 13-NQ/TW ngày 22-5-1957 của Ban Bí thư về việc: *Thành lập Tiểu ban văn nghệ Trung ương và đảng đoàn các ngành văn học nghệ thuật.*

- Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 24-5-1957 của Ban Bí thư về việc: *Thành*

lập Tiểu ban khoa học Giáo dục Trung ương và chấn chỉnh sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác giáo dục.

- Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 4-6-1957 của Ban Bí thư về *Tổ chức, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Ban Tuyên huấn các cấp của Đảng.*

Năm 1958: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 2-1958 của Ban Bí thư về việc: *Thành lập Ban Văn hoá giáo dục Trung ương, gọi tắt là Ban Văn giáo Trung ương.*

Năm 1959: Quyết định số 91-QĐ/TW ngày 1-12-1959 của Ban Bí thư *Nghị quyết về việc hợp nhất hai Ban Tuyên huấn và Văn giáo.* Nội dung của quyết định:

+ Hợp nhất hai Ban Tuyên huấn và Văn giáo Trung ương thành một Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Về tính chất, nhiệm vụ, quan hệ công tác và phương pháp công tác của Ban Tuyên giáo nói chung vẫn theo quy định của Ban Bí thư trong Chỉ thị số 51 chỉ thị Trung ương ngày 4-6-1957.

+ Về tổ chức của Ban Tuyên giáo: Ban Tuyên giáo Trung ương gồm có những đồng chí sau đây:

* Đồng chí Trường Chinh: Trưởng ban

* Đồng chí Tô Hữu: Phó trưởng ban

* Đồng chí Hà Huy Giáp: Phó trưởng ban

* Đồng chí Nguyễn Chương: Phó trưởng ban

* Đồng chí Trần Tổng: Phó trưởng ban

* Đồng chí Trần Quang Huy: Phó trưởng ban

Sau Đại hội III của Đảng, Bộ Chính trị đã cử đồng chí Tố Hữu làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trần Quang Huy và Nguyễn Chương làm Phó trưởng ban, các đồng chí Hà Huy Giáp, Trần Tổng làm Phó trưởng ban kiêm nhiệm của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Như vậy là sau khi tách khỏi Ban Tuyên huấn được một năm (23-8-1958) thành lập Ban Văn giáo thì năm 1959 lại nhập trở lại thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương hoạt động được 10 năm thì lại tách ra thành hai Ban theo Quyết số 1584-NQ/TW ngày 30-1-1968 của Bộ Chính trị. *Về việc chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai Ban.* Nội dung quyết định như sau:

+ Chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai Ban là Ban Tuyên huấn và Ban Khoa học giáo dục.

Ban Tuyên huấn có nhiệm vụ giúp Trung ương nghiên cứu đường lối, chủ trương về công tác tuyên huấn và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương đó trong các đơn vị:

* Bộ Văn hoá

* Tổng cục Thông tin

* Ủy ban liên lạc văn hoá với người nước ngoài

* Việt Nam Thông tấn xã

* Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam

* Báo Nhân dân

* Tạp chí Học tập

* Trường Nguyễn Ái Quốc và các Trường Đảng 1, 2, 3, 4.

Ban khoa học giáo dục có nhiệm vụ giúp Trung ương nghiên cứu đường lối, chủ trương về công tác khoa học, giáo dục và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương đó trong các đơn vị:

* Ủy ban Khoa học và kỹ thuật;

* Ủy ban Khoa học xã hội; .

* Ủy ban Thể dục thể thao;

* Bộ Y tế;

* Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp;

* Bộ Giáo dục.

+ Về tổ chức bộ máy mỗi ban sẽ do các Ban trên phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu trình Ban Bí thư quyết định.

Như vậy từ 30-1-1968, Ban Tuyên huấn Trung ương được thành lập trở lại. Theo phân công của Bộ Chính trị đồng chí Tố Hữu, Bí thư Trung ương Đảng khoá III làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương và Trưởng Ban khoa giáo Trung ương.

3. Thời kỳ từ năm 1976 đến năm 1980

Ban Tuyên huấn Trung ương do đồng chí Tô Hữu làm Trưởng ban, các đồng chí: Hoàng Tùng, Đào Duy Tùng, Nguyễn Vịnh, Hà Huy Giáp, Trần Độ làm Phó trưởng ban.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước để tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng tại chiến trường đã thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục. Bên cạnh Ban Tuyên huấn Trung ương Cục còn có các Ban Tuyên huấn các khu trực thuộc khu ủy.

Ngày 12-3-1976 theo Quyết định số 50-QĐ/THTW Ban Tuyên huấn Trung ương gồm 13 đơn vị trực thuộc. Sau một thời gian củng cố, xây dựng, cuối năm 1980 Ban Tuyên huấn Trung ương có 16 đơn vị trực thuộc.

Thời kỳ này Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng có một số quyết định cử đến, điều đi số cán bộ quản lý lãnh đạo của Ban:

Đồng chí Tô Hữu, ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm các đồng chí, Hoàng Tùng, Đào Duy Tùng, Hà Huy Giáp, Nguyễn Minh Vỹ, Vũ Đình Liệu.

Năm 1980: *Quyết định số 1532-QĐNS/TW 21-1-1980 của Bộ Chính trị cử đồng chí Hoàng Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương và vẫn kiêm chức Tổng biên tập báo Nhân dân.*

Như vậy từ năm 1980 lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương do đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Các đồng chí Đào

Duy Tùng, Nguyễn Minh Vũ, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Vĩnh, Võ Quang
Trình làm Phó trưởng ban.

4. Thời kỳ từ năm 1980 đến năm 1989

Đặc điểm nổi bật về tổ chức cán bộ của Ban Tuyên huấn Trung ương thời kỳ này là thời kỳ tách ra nhập vào giữa Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Văn hoá văn nghệ Trung ương và thành lập Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương.

Về lĩnh vực văn hoá - văn nghệ, sau đề cương văn hoá 1943 chỉ ra những nội dung xây dựng nền văn hoá Việt Nam, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ nhất của Đảng từ ngày 28-2 đến ngày 2-3-1949 quyết định thành lập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương và các tiểu ban. Ngày 5-6-1949, Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết định số 63b-NQ/TW thành lập Ban Văn hoá Trung ương (đã nói kỹ ở phần trên).

Đến năm 1955, trong Quyết định số 28-QĐ/TW ngày 3-11-1955 của Ban Bí thư về *Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Tuyên huấn Trung ương*, phần các đơn vị trong Ban có Vụ Văn hoá. Năm 1957, Ban Bí thư Trung ương lại có Quyết định số 73-QĐ/TW ngày 22-5-1957 về việc *Thành lập Tiểu ban văn nghệ Trung ương và đảng đoàn các ngành văn học nghệ thuật*.

Từ 1959, trong Quyết định số 91 của Ban Bí thư ngày 1-12-1959 về *Hợp nhất hai Ban Tuyên huấn và Văn giáo*, lấy tên là Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong phần tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban có Vụ Văn nghệ. Sau năm 1968, Ban Khoa giáo Trung ương tách ra thành một Ban riêng thì trong quyết định kiện toàn Ban Tuyên huấn Trung ương ngày 26-7-1970 có

Vụ Văn hoá - Văn nghệ.

Tháng 8-1980 theo thông báo của Bộ Chính trị tán thành lập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương. Đến ngày 18-8-1981, Ban Tuyên huấn Trung ương có quyết định giải thể Vụ Văn hoá - Văn nghệ, chuyển giao cán bộ cho Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng được cử làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương. Các đồng chí: Lê Xuân Đồng, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Hoàng, Trần Trọng Tân làm Phó trưởng ban.

- Năm 1983, Ban Bí thư có Quyết định số 33-QĐ/TW ngày 28-12-1983 thành lập ủy ban công tác tư tưởng. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban còn đảm nhận nhiệm vụ giúp việc ủy ban công tác tư tưởng theo tinh thần Quyết định 33 đã ghi: *Ủy ban công tác tư tưởng do đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương phụ trách công tác tư tưởng, làm chủ nhiệm và dựa vào bộ máy của Ban Tuyên huấn làm thường trực của ủy ban; không có bộ máy riêng.*

5. Thời kỳ từ năm 1989 đến nay

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), ngày 14-1-1987 đồng chí Trần Trọng Tân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI được phân công làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương. Các đồng chí Phó trưởng ban gồm: Lê Xuân Đồng, Nguyễn Hoàng, Vũ Thị Thanh, Võ Quang Trinh, Nguyễn Thái Ninh, Hà Học Hợi, Cao Xuân Long.

Năm 1989 Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra quyết định số 85-QĐ/TW

ngày 11-4-1989 về việc *Tổ chức lại ban Đảng*. Nghị quyết nêu:

Điều 1: Thống nhất Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương, lấy tên là Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

Điều 2: Cử đồng chí Trần Trọng Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

Điều 3: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới của Ban và báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định.

Thi hành quyết định trên đây của Bộ Chính trị, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương tiến hành tiếp nhận các tổ chức và hơn 220 cán bộ của hai Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương và Tuyên huấn Trung ương. Khẩn trương xây dựng dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban để trình Ban Bí thư ra quyết định.

Năm 1991 (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII), đồng chí Thái Ninh, Ủy viên trung ương Đảng được cử làm Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương; từ cuối 1991 đến tháng 5-1992, đồng chí được nghỉ chữa bệnh. Trung ương điều đồng chí Hà Đăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân về làm Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương; đồng chí Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực về làm Tổng biên tập Báo Nhân dân thay Đồng chí Hà Đăng từ tháng 5-1992. Các đồng chí Phó trưởng ban gồm: Hà Học Hợi, Hồ Anh Dũng, Lê Thanh Nhân, Phạm Quang Nghị. Năm 1992, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương có tờ trình Ban Bí thư số 139-TTVH/TW ngày 31-3-1992 "Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương". Ngày

29-8-1992, Ban Bí thư Trung ương có Quyết định số 37-QĐ/TW "Về chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương".

Sau Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1966), đồng chí Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng được cử làm Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. Các đồng chí Phó trưởng ban: Phạm Quang Nghị, Hà Học Hợi, Trần Hoàn, Đào Duy Quát, Võ Hồng Nhân, Nguyễn Ngô Hai; Trần Văn Luật. Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) đã có thông báo số 38-TB/TW ngày 3-2-1997 về Kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị về một số công tác của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. Thông báo không nói thay đổi chức năng, nhiệm vụ mà chỉ nhấn mạnh: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương cần hết sức coi trọng việc tổng kết lý luận, thực tiễn công tác tư tưởng - văn hoá; cụ thể hoá chức năng tham mưu, chỉ đạo tác chiến và kiểm tra trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Như vậy là, Quyết định số 37-QĐ/TW ngày 29-8-1992 của Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương vẫn là cơ sở pháp lý có hiệu lực chỉ đạo mọi hoạt động của Ban trong thời gian này. Do yêu cầu của công tác, năm 1998 và đầu năm 1999 Lãnh đạo Ban đã có quyết định thành lập một số đơn vị mới của Ban. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII), lãnh đạo Ban đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm về chức năng, nhiệm vụ, nhưng Bộ Chính trị chưa thông qua./.